

BỆNH VIỆN PHỤ SẢN TIỀN GIANG: Chào mừng kỷ niệm ngày Công
tác xã hội Việt Nam 25/03 lần thứ 8 (25/3/2016-25/3/2024)

Nhân kỷ niệm Ngày Công tác xã hội Việt Nam, Bệnh viện Phụ sản Tiền Giang trân trọng gửi lời cảm ơn, chúc mừng tốt đẹp nhất đến những tổ chức, cá nhân hoạt động tích cực về công tác xã hội, đặc biệt là các đơn vị, nhà hảo tâm cùng đồng hành với bệnh viện và bệnh nhân và sản phụ. Mỗi nghĩa cử trao đi yêu thương đều mang ý nghĩa nhân văn của nghề công tác xã hội.



Ảnh tập thể Tổ Công tác xã hội trực thuộc phòng Điều dưỡng

Buổi sáng ngày 25/3, Ban Lãnh đạo Bệnh viện cũng gửi lời chúc mừng đến những thành viên Công tác xã hội tại bệnh viện nhiều sức khỏe, niềm tin để xây dựng hoạt động công tác xã hội trong bệnh viện ngày càng phát triển vững mạnh. Trong thời gian qua, cùng với việc bảo vệ, chăm sóc, nâng cao sức khỏe người bệnh và sản phụ thì các hoạt động xã hội luôn được tập thể Bệnh viện chú trọng thực hiện. Cụ thể: Công tác hướng dẫn, tiếp đón người bệnh được thực hiện hàng ngày; việc tư vấn và hỗ trợ người bệnh giải quyết các quyền lợi về thủ tục khám chữa bệnh, ra viện, chuyển viện, tái khám,...

Từ đó giúp sợi dây gắn kết giữa bệnh viện và người bệnh được bền chặt hơn và góp phần nâng cao chất lượng dịch vụ khám chữa bệnh, nâng cao hình ảnh và thương hiệu của Bệnh viện Phụ sản Tiền Giang và quan trọng nhất là sự hài lòng của người bệnh khi đến khám, điều trị, chăm sóc sức khỏe tại đây. Có nhiều đoàn từ thiện, nhà hảo tâm đã đồng hành cùng hoạt động công tác xã hội bệnh viện phụ sản trong thời gian qua.

BỆNH VIỆN PHỤ SẢN TIỀN GIANG: Chào mừng kỷ niệm ngày Công
tác xã hội Việt Nam 25/03 lần thứ 8 (25/3/2016-25/3/2024)



*Tổ Công tác xã hội tiếp nhận hàng tài trợ từ các nhà hảo tâm và trao cho Khoa Nuôi dưỡng bé bị
bỏ rơi*

Hoạt động tích cực của Tổ Công tác xã hội trực thuộc phòng Điều dưỡng bệnh viện đã giúp người bệnh cảm thấy ấm lòng và vững tin hơn trong cuộc chiến chống lại bệnh tật và đón nhận bé chào đời tại bệnh viện. Bệnh viện tin tưởng rằng những người làm công tác xã hội nói chung, cán bộ làm công tác xã hội tại “Ngôi nhà Bệnh viện ” nói riêng sẽ mãi là điểm tựa tinh thần vững chắc cùng người bệnh còn khó khăn thắp lên hy vọng và niềm tin chiến thắng bệnh tật và đón nhận mầm non của đất nước để ngày mai luôn là ngày tươi sáng với tất cả chúng ta trên con đường xã hội phát triển văn minh, hiện đại./.

Lê Phú Quốc